

THÀNH PHỐ

Phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi



Phun hóa chất phòng bệnh cho đàn lợn.

Thành phố Thái Bình hiện có 27 trang trại, 263 gia trại, gần 2.000 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ với tổng đàn lợn trên 22.000 con, đàn gia cầm trên 100.000 con, đàn trâu bò gần 800 con. Để chủ động xử lý mầm mống dịch bệnh có thể ảnh hưởng đến đàn gia súc, gia cầm, hơn một tháng nay trên 450 lít hóa chất, 1.550kg vôi bột đã được các địa phương, hộ chăn nuôi sử dụng để

tiêu độc, khử trùng khu vực công cộng, chuồng trại chăn nuôi. Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu Phi, thành phố tiếp tục chỉ đạo các địa phương tổ chức chiến dịch tiêu độc, khử trùng trên toàn địa bàn. Để chiến dịch được tổ chức đạt hiệu quả, thành phố hỗ trợ gần 400kg hóa chất cho các xã, phường. Ngoài ra, các xã, phường chủ động mua thêm hóa chất và vôi

bột để tiêu độc, khử trùng. Ông Đinh Gia Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Ngay sau khi có công văn chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thành ủy, UBND thành phố đã ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi; yêu cầu các ngành, các địa phương chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tập

trung, quyết liệt, không chủ quan xem nhẹ; trong đó chú trọng duy trì thường xuyên, liên tục công tác tiêu độc, khử trùng. Các xã, phường tuyên truyền đến người dân, khi phát hiện có nghi vấn của bệnh phải báo cáo nhanh cho thú y cơ sở, sau đó lực lượng chức năng của thành phố sẽ kiểm tra, xác minh rõ ràng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tất cả các phương tiện vận chuyển lợn, các sản phẩm của lợn ra, vào thành phố; phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật ra, vào thành phố. Đặc biệt, phải tổ chức tiêu hủy nếu phát hiện những trường hợp vi phạm vận chuyển, tiêu thụ không rõ nguồn gốc. Đồng thời, UBND thành phố giao Phòng Kinh tế phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, các xã, phường nếu phát hiện có ổ dịch cần tập trung khoanh vùng, xác định nguyên nhân gây bệnh để xử lý triệt để. Anh Vũ Duy Khiết, thôn Tống Thổ Trung, xã Đông Mỹ chăn nuôi theo quy mô gia trại đã nhiều năm nay. Mỗi lứa chăn nuôi gia trại của anh duy trì từ 300

Người chăn nuôi cần thường xuyên cập nhật thông tin, tình hình dịch để chủ động thực hiện các biện pháp phòng và ứng phó trong các tình huống. Khi phát hiện lợn ốm, chết bất thường phải báo ngay cho chính quyền địa phương để có phương án xử lý.

Ông Trần Xuân Trung, Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố

- 400 con lợn. Tuy nhiên, sau đợt xuất chuồng phục vụ tết Nguyên đán Kỷ Hợi vừa qua, hiện đàn lợn trong chuồng còn 40 con lợn thịt, 16 con lợn nái. Nhận thấy tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, anh đã dừng việc tái đàn mới và tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc hiện có. Theo đó, anh thường xuyên phun hóa chất khử trùng chuồng trại, không cho người lạ tiếp xúc với khu vực chuồng lợn. Anh Khiết chia sẻ: Qua tìm hiểu tôi được biết bệnh dịch tả lợn châu Phi lây lan qua đường thức ăn nên gia đình tôi không cho lợn ăn thức ăn không rõ nguồn gốc mà chỉ sử dụng thức ăn của những công ty uy tín; tiêm phòng các loại vắc-xin phòng bệnh trên đàn lợn để hạn chế tối đa việc mắc dịch bệnh và bảo đảm an toàn cho đàn lợn còn lại của gia đình.

Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Đông cho biết: Toàn xã có 4.500 con lợn thịt, với 2 trang trại, 95 gia trại, trên 300 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu Phi, UBND xã đã tập trung tuyên truyền đến các hộ chăn nuôi, khuyến cáo người chăn nuôi tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin, vệ sinh khử trùng chuồng trại, giữ cho đàn lợn có sức khỏe tốt; không sử dụng các loại thức ăn trôi nổi trên thị trường, không mua bán lợn chết, mắc bệnh. Xã đã tiếp nhận hóa chất của Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố tổ chức tiêu độc, khử trùng tại các khu vực công cộng, chợ, khu chăn nuôi. Thường xuyên kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, giết mổ gia súc...

MINH NGUYỆT

Kim ngạch xuất nhập khẩu lập kỷ lục của tháng đầu năm



Ảnh minh họa

(chinhphu.vn) Theo số liệu thống kê vừa được Tổng cục Hải quan công bố, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 1/2019 đạt hơn 43 tỷ USD, cao nhất so với các tháng đầu năm của nhiều năm gần đây. Ngoài kỷ lục về kim ngạch, từ dữ liệu thống kê của Tổng cục Hải quan còn cho thấy nhiều dấu hiệu khởi sắc của hoạt động ngoại thương của Việt Nam. Trong tháng, khối doanh nghiệp trong nước có tốc độ tăng trưởng cao hơn khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Cụ thể, tổng trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước tăng tới 1,92 tỷ USD, trong khi đó khối doanh nghiệp FDI chỉ tăng 973 triệu USD.

Về diễn biến các mặt hàng xuất khẩu chủ lực, tháng 1, tổng trị giá xuất khẩu đạt 22,07 tỷ USD, tăng 1,8 tỷ USD so với tháng 1/2018. Trong đó, có 3 nhóm hàng đóng góp lớn nhất vào mức tăng này là hàng dệt may tăng 810 triệu USD; máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng tăng 415 triệu USD; giày dép các loại tăng 351 triệu USD. Cả 3 nhóm hàng này năm trong cấu trúc bộ có 5 nhóm hàng xuất khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD ngay trong tháng đầu tiên của năm 2019.

Về nhập khẩu, tổng trị giá đạt 21,26 tỷ USD, tăng 1,09 tỷ USD so với tháng 1/2018. Trong đó kim ngạch tăng mạnh ở các nhóm hàng: máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 522 triệu USD; dầu thô tăng 390 triệu USD; ô tô nguyên chiếc các loại tăng 256 triệu USD; than các loại tăng 205 triệu USD...

Bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp



Ảnh minh họa

(nhandan.com.vn) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 khu vực phía Bắc. Theo báo cáo, năm 2018, toàn ngành Nông nghiệp đã kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất 70.592 cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, phát hiện 5.223 cơ sở vi phạm và xử phạt 39,8 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến thiết thực về những mặt làm được, mặt hạn chế, qua đó đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm thực hiện những mục tiêu đề ra trong năm nay. Trong đó, tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đáp ứng quy định bảo đảm an toàn thực phẩm tăng 10%; tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản giám sát trên diện rộng vi phạm quy định về ô nhiễm sinh học, tạp chất, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, kháng sinh giảm 10% so với năm 2018...

NGÂN HUỖN

Gieo sạ, gieo vãi gọi chung là gieo thẳng từng được xem là giải pháp hữu hiệu trong canh tác lúa khi tình trạng thiếu hụt lao động đang diễn ra phổ biến. Tuy nhiên, trước những đòi hỏi ngày càng cao của thị trường, để nâng cao chất lượng lúa gạo, phương thức này đã không còn phù hợp trong việc tạo sản phẩm sạch, an toàn.

Gieo thẳng từng được cho là giảm lượng thuốc giống, không mất công làm mạ, giảm công cấy nhưng vẫn bảo đảm năng suất lại không chịu áp lực về thời vụ so với cấy lúa truyền thống vì thế từ 800ha vụ xuân năm 2008, đến vụ xuân năm 2017, diện tích gieo thẳng đạt gần 40.000ha (trên 50% diện tích gieo cấy). Tuy nhiên, cũng từ thực tế sản xuất, khi gieo thẳng, nông dân đã gia tăng việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đặc biệt là thuốc trừ cỏ do trước khi gieo, mặt ruộng được tháo cạn nước trong nhiều ngày, việc phun thuốc trừ cỏ tiến hành trước khi vãi là việc làm bắt buộc để cỏ dại không mọc trong giai đoạn đầu sạ vãi. Việc lạm dụng thuốc trừ cỏ không chỉ gây ô nhiễm nguồn đất, nước mà còn tiêu diệt các vi sinh vật có ích, gây mất

Cần chấm dứt ngay việc gieo sạ, gieo vãi

cân bằng sinh thái từ đó gia tăng sâu bệnh hại. Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, môi trường, việc cố hữu duy trì biện pháp gieo thẳng, người nông dân đã và đang tự mình cắt đứt liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa gạo với các doanh nghiệp. Tồn dư thuốc bảo vệ thực vật đã giảm khả năng cạnh tranh của lúa gạo trong bối cảnh yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Thực tế, nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lúa gạo đã từ chối các hợp đồng được sản xuất theo phương pháp gieo vãi, sạ. Ông Bùi Công Thoán, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Thái Sơn (Thái Thụy) cho biết: Từ nhiều năm nay, HTX SXKD DVNN Thái Sơn duy trì hợp đồng liên kết, tiêu thụ lúa gạo với Công ty TNHH Hưng Cúc, Công ty TNHH An Đình với diện tích hàng chục héc-ta mỗi vụ, trong đó liên kết sản xuất lúa Nhật với diện tích 30 - 40ha/vụ với Công ty TNHH An Đình được xem là có hiệu quả, cao hơn so với sản xuất đại trà từ 5 - 7 triệu đồng/ha. Vụ xuân

năm nay, mặc dù chính quyền địa phương cùng với HTX đã đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền về hệ lụy của gieo thẳng đối với sản xuất nhưng diện tích gieo thẳng vẫn còn nhiều. Trước những yêu cầu khắt khe về chất lượng, đặc biệt là lúa Nhật, doanh nghiệp liên kết yêu cầu cấy tay hoặc cấy máy nhưng người

dân vẫn gieo thẳng, vì vậy liên kết đứt gãy. Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp Khang Long (xã Vũ Quý, Kiến Xương) là một trong những doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh lúa gạo thực hiện liên kết với nhiều nông dân, HTX trong tỉnh. Xuất thân là kỹ sư nông nghiệp, anh Phạm Ngọc

Hùng, Giám đốc Công ty cho biết: Thực tế, lúa gieo thẳng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhiều hơn lúa cấy máy hoặc cấy tay (bảo đảm mật độ). Vì vậy, để bảo đảm chất lượng lúa gạo, chúng tôi liên kết với những cá nhân thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất với quy mô lớn, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ



Gieo vãi giảm công lao động nhưng rủi ro cao khi thời tiết bất thuận.

THÁI HƯNG

Đổi thay nhờ xây dựng nông thôn mới

Về xã Thái Hưng (Thái Thụy) trong những ngày đầu xuân, chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay mạnh mẽ từ diện mạo nông thôn đến đời sống của người dân. Đó là thành quả từ sự chung sức, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Mặc dù đã gần trưa nhưng tại cánh đồng của thôn Văn Hàn Tây, nhiều nông dân vẫn đang tích cực thu hoạch cây vụ đông. Trên mảnh ruộng trồng khoai lang của gia đình ông Lê Hữu Đoạt, người bố khoai, người nhanh tay thu gom, vận chuyển lên bờ, sự phấn khởi hiện rõ trên

khôn mặt mỗi người khi lại có thêm một vụ đông được mùa, được giá. Ông Đoạt cho biết: Nhờ có xây dựng NTM mà đồng ruộng được chỉnh trang, giao thông nội đồng, hệ thống tưới, tiêu được đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho người dân canh tác. Nhà tôi có 9 sào ruộng, ngoài cấy hai vụ lúa tôi còn sản xuất thêm vụ đông, chủ yếu trồng khoai lang và khoai tây. Từ trồng khoai, năm nay gia đình tôi thu lãi hơn 30 triệu đồng sau khi đã trừ chi phí sản xuất. Cũng nhờ sản xuất vụ đông mà đời sống kinh tế của nhiều gia đình trong thôn thêm khấm khá, con cái được học hành đàng hoàng, trong nhà mua sắm được nhiều vật dụng giá trị.

Ông Giang Văn Tiu, Chủ tịch UBND xã Thái Hưng cho biết: Chúng tôi xác định xây dựng NTM là cơ hội để thay đổi diện mạo cũng như tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương. Ngay từ khi triển khai xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực, huy động mọi nguồn lực thực hiện các tiêu chí. Kết quả, nhân dân đã đóng góp gần 3,5 tỷ đồng; hiến hơn 1.000m² đất nông nghiệp, đất thổ cư; tham gia gần 2.400 ngày công để chỉnh trang đồng ruộng, xây dựng đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội

đồng, công trình phúc lợi... Nhờ đó, cơ sở hạ tầng của xã phát triển đồng bộ, hệ thống giao thông, thủy lợi, y tế, trường học được đầu tư hoàn chỉnh. Ngoài xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, việc triển khai xây dựng, nâng cao thu nhập cho người dân được xem là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng NTM. Chính vì vậy, những năm qua, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, mang lại những đổi thay tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay, tổng diện tích đất gieo trồng toàn xã là 488ha. Xã đã tập trung xây dựng thành công mô hình cánh đồng mẫu lớn rộng 50ha; quy hoạch vùng luân canh

sản xuất cây màu có bao tiêu sản phẩm bước đầu cho hiệu quả kinh tế. Bên cạnh việc sản xuất hai vụ lúa, phong trào sản xuất cây vụ đông được nhân dân tích cực hưởng ứng với diện tích duy trì hàng năm 150ha.

Cùng với sản xuất nông nghiệp, địa phương cũng đẩy mạnh phát triển lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ; số lượng cơ sở sản xuất, giá trị sản xuất hàng hóa và số lao động tham gia đều tăng. Đến nay toàn xã có trên 300 cơ sở sản xuất, 21 xe ô tô vận tải hành khách, gần 45 máy cơ giới phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ngành nghề phát triển đã thu hút trên 1.300 lao động địa phương với thu nhập trung bình hàng tháng từ 2,5 - 4 triệu đồng/người. Ngoài lực lượng lao động tại địa phương mỗi năm còn có từ 500 - 600 người đi làm ngoài xã góp phần đưa

tổng thu nhập toàn xã tăng nhanh. Năm 2018, bình quân thu nhập đầu người của xã đạt 42 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,51%. Trên địa bàn không còn hộ đói, hộ

có nhà ở dột nát; đời sống nhân dân được nâng lên, tăng hộ khá, hộ giàu, giảm hộ nghèo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững.

Không hạn lòng với kết

quả đạt được, thời gian tới, xã Thái Hưng tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng đến mục tiêu xã NTM nâng cao.

THANH HUỖN



Đường giao thông nông thôn xã Thái Hưng.